

ข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวัน ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

๑. “ผานิต - ปรีชา นั่งตุลาการศาลยุติธรรม” จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์
๒. “สถาบันเพื่อการยุติธรรม” จากหนังสือพิมพ์มติชน
๓. “กฎหมายคุ้มครองพยาน” จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

Date :

- 4 พ.ย. 2559

Page :

14

No :

# 'ผาณิต-ปรีชา' นั่งตุลาการศาลยุติธรรม

สนช.ประชุมลับ เลือก "ผาณิต-ปรีชา" นั่งกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ จากรายชื่อที่ถูกเสนอหลังการตรวจสอบคุณสมบัติ 4 ราย

การประชุมสมานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วานนี้ (3 พ.ย.) ที่มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสมานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 2 เป็นประธาน ได้พิจารณา

เลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ประกอบมาตรา 36(3) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543

โดยหลังจากที่คณะกรรมการเพื่อ

พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควร เป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รายงานผลการตรวจสอบประวัติ และความประพฤติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 4 คน

ประกอบด้วยนางผาณิตนิติทัศน์ประกาศ อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายปรีชา ชวลิตธำรง อดีตตุลาการ

หัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด และอดีตกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ พล.ท.หญิงดวงกมล สุนทรทรัพย์ อดีตตุลาการศาลทหาร และนายวรสิทธิ์ ไรจนพานิช อดีตกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และมีการประชุมลับแล้ว

จากนั้นที่ประชุมจึงได้ลงมติเลือกนางผาณิต นิติทัศน์ ประกาศ และนายปรีชา ชวลิตธำรง ด้วยคะแนน 171 และ 136 เป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ



## ข้าราชการ

สายสะพาย

### สถาบันเพื่อการยุติธรรม

**อ**งค์การมหาชนใหม่ล่าสุด คณะรัฐมนตรีมีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

สาระสำคัญให้จัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น

วัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่การดำเนินงานของสถาบันให้รองรับภารกิจที่ขยายออกไปทั้งด้านเนื้อหาวิชาการ และครอบคลุมให้สามารถดำเนินการได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของไทยให้มีมาตรฐานระดับสากล

คณะกรรมการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ อัยการสูงสุด เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 คน

มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการและการดำเนินการของสถาบันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

กรอบการดำเนินงานและบริหารจัดการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคล่องตัว รองรับการปฏิบัติงานในลักษณะกึ่งหน่วยงานระหว่างประเทศได้ โดยมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้กำกับดูแลในอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ให้สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ.2554 เป็นสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ถือว่าการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ.2554 เสร็จสิ้นแล้ว

ปรับฐานะทางกฎหมายรองรับจาก พ.ร.ฎ. เป็น พ.ร.บ. น่าจะมีความมั่นคงและพัฒนาขึ้น โดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมไทย

Source :

คลินิก

Date :

พ.ย. 2559

Page :

19

No :



## กฎหมายคุ้มครองพยาน

15 กรณีคนร้ายจับจีรตมอเตอร์ไซค์ใช้อาวุธปืนยิงครูอัตราจ้าง และลูกจ้างของศูนย์การศึกษาอนุบาลและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน.อำเภอมาบ่อ จังหวัดปัตตานี เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บในเวลากลางวันแสด ๆ

แต่ยังโชคดีของเจ้าหน้าที่ ซึ่งพบว่ามีกล้องวงจรปิด สามารถจับภาพใบหน้าของคนร้ายทั้งสองคนได้อย่างชัดเจน และต่อมา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ออกมาระบุว่า ผู้ก่อเหตุทั้งสองเป็นผู้ต้องหาความมั่นคงตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปแล้วนั้น

การกระทำของคนร้ายทั้งสองตามที่ปรากฏให้เห็น ชาวบ้านรวมถึงในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ก ต่างรุมประณามว่า เป็นการกระทำที่โหดร้ายป่าเถื่อนกับผู้หญิงซึ่งไม่มีทางสู้ และอยากให้เจ้าหน้าที่จับคนร้ายให้ได้อย่างรวดเร็ว

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลากลางวัน ย่อมจะต้องมีคนที่ผ่านมา หรือเห็นเหตุการณ์ และเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายทั้งสอง

ทั้งนี้ หากสามารถให้ผู้เห็นเหตุการณ์เข้ามาเป็นพยานบุคคลเพื่อให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอำนาจฟ้องคดี

อาญา หรือศาลในการดำเนินคดีอาญา ก็จะทำให้ผลดีต่อกระบวนการยุติธรรมเพื่อเอาผิดคนร้ายได้

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะต้องให้ความปลอดภัยทั้งในชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของพยาน ทั้งก่อนขณะและหลังมาเป็นพยานในคดีตาม พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2548

อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่เข้ามาเป็นพยานได้รับความคุ้มครอง การปฏิบัติที่เหมาะสม และค่าตอบแทนที่จำเป็น และสมควรจากภาครัฐจนเป็นที่มั่นใจแล้ว พยานก็จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่ครับ.

สวยเลิศน์ เลิศสุริยะกุล